



Rangi Ruru
Girls' School

เราเข้าใจเด็กผู้หญิง

rangiruru.school.nz

โรงเรียนสตรี รังจิ รูรู (Rangi Ruru) เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ระดับชั้นเียร์ 7 ถึงเียร์ 13 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

รังจิ รูรู ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2432 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีประเพณีและมรดกอันน่าภาคภูมิใจ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการสอน

การเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาที่ได้รับ และคะแนนสอบระดับมาตรฐาน NCEA (ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษา) ในปี 2017 เป็นเครื่องพิสูจน์ล่าสุดของเรา

NCEA (ระดับ 1 ของชั้นเียร์ 11) 99.1%

NCEA (ระดับ 2 ของชั้นเียร์ 12) 100%

NCEA (ระดับ 3 ของชั้นเียร์ 13) 97.3%

สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 97.3%

ทุนการศึกษา 26 ทุน 6 ทุนสำหรับผลการเรียนยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับ 3% ที่สูงที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง

มากกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียนหญิงของรังจิ รูรู ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ มีจำนวนมากได้รับทุนการศึกษา



ต่างวิถีเส้นทางและอาชีพ

ยินดีต้อนรับสู่การศึกษาที่คริมสัน (Crimson Education)

รังจิ รูรู ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและด้านเส้นทางอาชีพ คริมสัน คอนซัลติง (Crimson Consulting) เพื่อแนะนำด้านอาชีพและการสนับสนุนอย่างบูรณาการแก่นักเรียนของเรา รังจิ รูรู เป็นโรงเรียนแห่งแรกในนิวซีแลนด์ที่ร่วมมือกับ คริมสัน คอนซัลติง ในการจัดเตรียมแนวทางสำหรับการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ความร่วมมือนี้มีความสำคัญเพราะนักเรียนของเราได้รับโอกาสต่างๆ มากมาย

คริมสัน คอนซัลติง มีให้บริการด้านต่างๆ อาทิ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยไอวี ลีกส์ในอเมริกา การให้คำปรึกษากับโรงเรียนทางการแพทย์ ทุนสนับสนุนด้านกีฬา ด้านการศึกษานอกหลักสูตร การให้คำปรึกษาด้านภาวะความเป็นผู้นำ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสรรหาบุคลากรให้กับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก

การให้การดูแลและความเป็นอยู่ที่ดี

รังจิ รูรู มีเครือข่ายการดูแลที่พัฒนาอย่างดีที่สุดที่เราสามารถให้บริการ นักเรียนนานาชาติด้วยเครือข่ายการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่หอพักแบบอยู่ประจำหรือโฮมสเตย์

หัวหน้าอาจารย์ฝ่ายนักเรียนต่างชาติ หัวหน้าอาจารย์ประจำแต่ละชั้นปี ที่ปรึกษาแนะแนว อาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านศาสนา เจ้าหน้าที่หอพัก พร้อมด้วยผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งหมดนี้ มีความพร้อมเพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำ

สิ่งที่เราสามารถมอบให้นักเรียน

พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและห้องเรียนขนาดเล็ก (สูงสุด 25 คนต่อห้องเรียน) มีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนใหม่ทุกคน นอกจากนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนยังได้รับเชิญเพื่อรับทราบและเรียนรู้ เกี่ยวกับโรงเรียนและวิธีเข้าถึงข้อมูล

จำกัดจำนวนของนักเรียนนานาชาติ จำนวนของนักเรียนนานาชาติ มีสัดส่วนสูงสุดไม่เกิน 5% ของจำนวนนักเรียนรวม

ค่านิยมของ รังจิ รูรู

โรงเรียนสตรี รังจิ รูรู เป็นโรงเรียนหนึ่งในฝ่ายนิยายโปรเตสแตนต์ ค่านิยมของเราสนับสนุนทุกอย่างที่เราทำ

การเคารพ ให้เกียรติ

ความรัก

ความพยายามและความกระตือรือร้น

ความมีน้ำใจ

การมีสำนึก

ทำไมถึงต้องเลือกโรงเรียนสตรี รังจิ รูรู?

มีข้อดีหลายประการในการเลือกเรียนที่โรงเรียนสตรี

- เด็กหญิงมีบทบาทในการเป็นผู้นำในห้องเรียน บนเวทีและในสนามกีฬา
- มีแนวโน้มที่พวกเขาจะเลือกศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) มากขึ้น
- โรงเรียนหญิงหล่อหลอมวัฒนธรรมของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
- การสอนถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิง

การเรียนรู้ส่วนบุคคล

เป้าหมาย

ความสนใจ

ความสามารถ

ความต้องการในการเรียนรู้

เรายึดหลักว่าเด็กผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนส่วนบุคคล เพื่อสร้างการเรียนรู้จากการรู้จักและเข้าใจในเด็กผู้หญิงแต่ละคน การมุ่งเน้นด้านการเรียนรู้และความสนใจเฉพาะตัว รวมทั้งเป้าหมายและความสามารถของเธอแต่ละคน เราทำเช่นนี้ในทุกแง่มุมของการเรียนรู้ของพวกเขา ไม่ใช่แค่การเน้นด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆตลอดหลักสูตรของพวกเขาด้วย

บุคลิกภาพสามารถสร้างได้โดยการสนับสนุนและการให้การดูแลอย่างดี ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและด้านอารมณ์ความรู้สึก

กีฬา

เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านกีฬา เด็กหญิงของเรามีส่วนร่วมในกว่า 30 ชนิดกีฬา ภายใต้การแนะนำของโค้ชที่มีชื่อเสียงประมาณ 75 คน

ภายใต้ 30 ชนิดกีฬา ภายใต้การให้คำแนะนำของโค้ชระดับชาติ 20 ท่าน ประกอบด้วย

- แอปี โลงส โค้ชของทีม แคนเทอเบอร์รี่
- แอรอน ฟอร์ด หัวหน้าโค้ช ของทีม ออกกี ทำงานร่วมกับทีมนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิด
- โจ พิกกอด ผู้ช่วยโค้ช ของทีม ออกกี โค้ชของสโมสร U18 แคนเทอเบอร์รี่ และผู้ช่วยโค้ชของ U15 แคนเทอเบอร์รี่
- แอนนา ทอมป์สัน โค้ชเน็ตบอล อดีตผู้เล่นทีมแคนเทอร์เบอร์รี่ แทกติกส์และทีมซิลเวอร์ เฟิร์น
- เรมิ เฟเนียน เพรมโค้ชเทนนิส โค้ชของแคนเทอเบอร์รี่
- ดาร์ซี โรส นักบาสเกตบอล ปัจจุบันเป็นผู้เล่นของทีมไวลด์แคทและอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมไวลด์แคท
- คาลเป แฮร์ริสัน นักบาสเกตบอล ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาบาสเกตบอลของแคนเทอเบอร์รี่
- แชม ดักแกน อินท์ โค้ชบาสเกตบอลและโค้ชเรือพาย ปัจจุบันเป็นผู้เล่นทีมไวลด์แคท
- พี แพ็ตเตอร์สัน โค้ชเรือพาย อดีตฟีฟายยอดเยี่ยมของนิวซีแลนด์
- คริส วินเทอร์ โค้ชเรือพาย อดีตฟีฟายของนิวซีแลนด์
- มาร์ค พรุททัน โค้ชจักรยานและมัลติสปอร์ต อดีตนักปั่นจักรยานอาชีพ โค้ชจักรยานของนิวซีแลนด์และผู้คว่ำเหรียญจากการแข่งขันไตรกีฬาโลก
- จอห์น มิลล์ หัวหน้าโค้ช ของทีม รักบี้ อดีตผู้เล่นทีมมอลล์แมลิก

การสนับสนุนนักกีฬายอดเยี่ยมที่จริงจังให้มีการฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำการสอนและการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมของเรา และช่วยให้พวกเขาได้ฝึกฝนเพื่อเข้าแข่งขัน

กีฬาขี่ม้า

โปรแกรมกีฬาขี่ม้าแบบเฉพาะ การศึกษาเกี่ยวกับม้า (NCEA ระดับ 1-3) โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการขี่ม้า โอกาสสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา (ในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ)



คลับนานาชาติ

รังจิ รูรู มีคลับนานาชาติที่

นักเรียนทุกเชื้อชาติรวมทั้งนักเรียนชาวนิวซีแลนด์มาพบปะและวางแผนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเดินทางนอกสถานที่ตลอดทั้งปี



ดนตรี

รังจิ รูรู เป็นหนึ่งในโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีความเป็นเลิศทางดนตรี



โครงการด้านความเป็นเลิศทางดนตรี

เราเชื่อว่าพรสวรรค์สมควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสในการพัฒนา และได้รับการกระตุ้นด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีความสามารถอื่นๆที่ชื่นชอบ ในด้านที่คล้ายกันโครงการนี้สร้างโอกาสอย่างมากในการเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ เพิ่มเติมรวมถึงการเรียนพิเศษโดยการเชิญผู้สอนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับนานาชาติมาร่วมสอนและสร้างแรงบันดาลใจ

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการละคร (ละครและนาฏศิลป์) มีโอกาสด้านการแสดงที่หลากหลายสำหรับเด็กหญิงในทุกวัย

การละครและนาฏศิลป์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสำหรับชั้นปีที่ 7 ถึง 9 และเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 10 ถึง 13

การละครและนาฏศิลป์เป็นหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่ รังจิ รูรู เด็กหญิงหลายร้อยคนในแต่ละปีได้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงของโรงเรียนในฐานะนักแสดงและทีมงานสนับสนุน



กิจกรรมนอกห้องพักของนักเรียนนานาชาติ

นักเรียนนานาชาติทุกคนที่พักในห้องพักจะพบปะกันสัปดาห์ละครั้งหลังเลิกเรียน เพื่อสังสรรค์และรับประทานอาหารว่าง

นอกจากนี้ เรายังออกไปรับประทานอาหารเย็นข้างนอก เอมล่ครั้ง ในร้านอาหารที่นักเรียนเลือก

ผู้จัดการหอพักพร้อมด้วยหัวหน้าอาจารย์ฝ่ายนักเรียนต่างชาติเป็นผู้จัดกิจกรรมเหล่านี้

หอพักและโฮมสเตย์

นักเรียนหญิงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันในหอพัก

นักเรียนนานาชาติยังมีทางเลือกที่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวกีวีและโฮมสเตย์ในไครสต์เชิร์ช

ระบบการดูแลและให้ความคุ้มครอง ช่วยให้มีมั่นใจได้ว่าเด็กหญิงทุกคนล้วนมีความสุข ปลอดภัย มีความสุข มีสุขภาพกายและใจที่ดี



กลุ่มสีบ้าน

การใช้ชีวิตกับเพื่อนกลุ่มสีบ้านถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ รังจิ รูรู ประสบการณ์ภายในกลุ่มเหล่านี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนสร้างให้นักเรียนสัมผัสได้ถึงความ รู้สึกที่ดีกับวัฒนธรรมและความสุขสนุกสนาน

โรงเรียนมีกลุ่มสีบ้านทุกกลุ่ม นับตามกลุ่มในแนวตั้ง มีนักเรียนเริ่มจากชั้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 13

แต่ละกลุ่มมีชื่อตามปราสาทของสกอตแลนด์

บาลโมรอล

เบรมาร์

ดูน

ดันวีแกน

กลามิส

สเตอร์ลิง